

TỈNH ỦY ĐẮK LẮK
BAN TUYÊN GIÁO VÀ DÂN VẬN

*

Số 74 -CV/BTGDVTU
v/v gửi "Tài liệu tuyên truyền
thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp
tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp
và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã"

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 4 năm 2025

- Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
 - Các sở, ban, ngành và tương đương,
 - Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
 - Hội Nhà báo tỉnh,
 - Các cơ quan báo chí của tỉnh,
 - Cổng thông tin điện tử tỉnh,
 - Cơ quan thường trú, Văn phòng đại diện, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh,
 - Ban Tuyên giáo và Dân vận các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Để kịp thời góp phần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu đúng các quan điểm, chủ trương, phương án và lộ trình về sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy biên soạn tài liệu tuyên truyền thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (có tài liệu, mã QR gửi kèm) và đề nghị:

1. Các đơn vị, địa phương chỉ đạo lựa chọn những hình thức tổ chức tuyên truyền phù hợp (Hội nghị Báo cáo viên; Hội nghị thông tin chuyên đề; sinh hoạt chính trị; sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể, đăng tải trên trang thông tin điện tử, các trang fanpage...) nhằm chuyển tải thông tin cốt lõi của Tài liệu đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc chấp hành, triển khai thực hiện các chủ trương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; Đề cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; kịp thời đấu tranh phản bác sắc bén các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc trên không gian mạng và ngay từ cơ sở về chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước ta trong công tác sắp xếp tỉnh, gọn bộ máy, thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa

phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

2. Các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương lựa chọn hình thức phù hợp để phản ánh sinh động, thuyết phục các nội dung đã định hướng, chỉ đạo; xây dựng các tuyến tin, bài, tổ chức tọa đàm, diễn đàn trao đổi thảo luận, đóng góp vào quá trình tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thông tin tuyên truyền về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó lưu ý điều chỉnh kế hoạch tuyên truyền, cách thức triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban TGDV Trung ương,
- Vụ địa phương 2, Ban TGDVTW } (b/c)
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Lãnh đạo Ban,
- Lưu Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.



TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hoài Dương

Quét mã QR để xem tài liệu



BAN TUYÊN GIÁO VÀ DÂN VẬN TỈNH ỦY ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

thực hiện sắp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã
(Kèm theo Công văn số 74 CV/BTGDVTU, ngày 21/4/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy)

I- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG VỀ SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÁC CẤP VÀ XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP

1. Quan điểm, mục tiêu

Chủ trương sắp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã là một định hướng lớn, mang tầm chiến lược đã và đang được Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, với quyết tâm chính trị cao nhất. Đây là một cuộc cách mạng, là bước đột phá về thể chế, chuẩn bị cho “tầm nhìn trăm năm” phát triển đất nước, với mục tiêu hướng tới mở rộng không gian phát triển cho đơn vị hành chính mới (viết tắt là ĐVHC), phát huy vai trò dẫn dắt của các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng; ưu tiên sắp xếp các ĐVHC miền núi, đồng bằng với các ĐVHC có biển; bổ sung cơ sở hạ tầng, kết hợp hài hòa, hợp lý các ĐVHC có vị trí liền kề gắn với yêu cầu định hướng phát triển để hỗ trợ lẫn nhau, cùng thúc đẩy phát triển kinh tế của ĐVHC sau sắp xếp và yêu cầu, định hướng phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Chính quyền địa phương sau sắp xếp phải bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, gần dân, đáp ứng các yêu cầu quản trị xã hội hiện đại, hướng tới mục tiêu hình thành chính quyền số, quản trị số, phát triển đô thị thông minh, vùng kinh tế tích hợp và hành chính linh hoạt giúp giao dịch hành chính được xử lý nhanh, minh bạch, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện được các mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững; tạo thế và lực mới cho nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tạo đà và động lực cho phát triển kinh tế, trong đó chú trọng thúc đẩy kinh tế tư nhân; đẩy nhanh phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; chăm lo ngày một tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

2. Định hướng chỉ đạo

Hội nghị Trung ương 11, khóa XIII được coi là Hội nghị mang tính lịch sử, quyết sách những vấn đề rất quan trọng, đột phá cho giai đoạn cách mạng mới, tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp đổi mới toàn diện đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết, văn bản quan trọng như: Nghị quyết số 60-NQ/TW, ngày 12/4/2025 với nhiều nội dung đặc biệt quan trọng, tập trung là 2 nhóm vấn đề tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp ĐVHC, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng; Kết luận số 150-KL/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về hướng dẫn xây dựng nhân sự cấp ủy cấp tỉnh

thuộc diện hợp nhất, sáp nhập và cấp xã thành lập mới; Kế hoạch số 47-KH/BCĐ, ngày 14/4/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 18 về phân công trách nhiệm triển khai thực hiện với 121 nhóm công việc gắn với thời gian cụ thể phải hoàn thành; Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng (thay thế Chỉ thị 35-CT/TW).

Tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thêm 3 yêu cầu chung và 4 vấn đề lưu ý, trong đó có 3 vấn đề lưu ý riêng đối với việc thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp cần đảm bảo một số nội dung, vấn đề để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện¹. Cụ thể:

Ba yêu cầu chung: (1) Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp phải sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng đặc biệt của chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp ĐVHC, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp nhằm tạo được sự thống nhất nhận thức, tư tưởng trong toàn Đảng và lan toả ra toàn xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng mà Trung ương đã đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan triển khai quyết liệt các công việc, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, chặt chẽ từ Trung ương đến các địa phương và giữa các địa phương với nhau. (2) Triển khai các công việc trên tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” nhưng phải thận trọng, chắc chắn, bài bản, không nóng vội, chủ quan; có thứ tự ưu tiên và phải thực hiện đúng các quy trình thủ tục theo quy định. (3) Tăng cường thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, các quy trình, thủ tục lấy ý kiến Nhân dân phải được thực hiện theo đúng quy định, nhất là những nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, sáp nhập các tỉnh, sáp nhập các xã. Vận động, tuyên truyền trong Nhân dân, chịu sự giám sát, đóng góp của nhân dân, tạo sự đồng tình, hưởng ứng triển khai thực hiện của nhân dân.

Ba vấn đề lưu ý riêng về thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp cần tiếp tục được quán triệt sâu sắc: (1) Tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập xã không chỉ đơn thuần là vấn đề điều chỉnh tổ chức bộ máy, địa giới hành chính mà còn là vấn đề điều chỉnh không gian kinh tế, điều chỉnh sự phân công, phân cấp, phân bổ nguồn lực cho phát triển. Là cơ hội để chúng ta sàng lọc, sắp xếp, xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. (2) Tinh thần thực hiện phải quyết liệt, khẩn trương, “vừa chạy vừa xếp hàng”, “không được để gián đoạn công việc”, “bộ máy mới phải tốt hơn, hiệu quả hơn bộ máy cũ”; lộ trình thực hiện phải bài bản, khoa học, bảo đảm đúng Điều lệ Đảng, quy định, nguyên tắc, định hướng chỉ đạo của Trung ương; mạnh mẽ, triệt để, khoa học, nhân văn, bảo đảm tầm nhìn xa, bảo đảm

¹ Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XIII, diễn ra vào ngày 16/4/2025)

hình thành và mở rộng không gian phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá phù hợp cho phát triển đất nước. (3) Chính quyền địa phương sau sắp xếp phải bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, đáp ứng các yêu cầu quản trị xã hội hiện đại, thực hiện được các mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững; tạo thế và lực mới cho nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tạo đà và động lực cho phát triển kinh tế; đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; chăm lo ngày một tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

2.1. Về định hướng sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh

(1) *Về tiêu chí*: Đảm bảo thực hiện theo 6 tiêu chí sau: (1) Diện tích tự nhiên (2) Quy mô dân số. (3) Tiêu chí về lịch sử, truyền thống, văn hoá, dân tộc (4) Tiêu chí về địa kinh tế. (5) Tiêu chí về địa chính trị. (6) Tiêu chí về quốc phòng, an ninh.

(2) *Về số lượng*: Số lượng ĐVHC cấp tỉnh sau sáp nhập là **34 đơn vị**, trong đó 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc trung ương².

(3) *Về lộ trình*: Dự kiến đến **01/9/2025** sẽ vận hành các tỉnh, thành phố mới.

(4) *Về tổ chức chính quyền địa phương cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)*: Chính quyền địa phương cấp tỉnh gồm có hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tổ chức 3 - 4 ban chuyên môn giúp việc. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức tối đa 14 sở và tương đương (*Riêng thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tối đa 15 sở và tương đương*).

(5) *Về biên chế*: Số lượng cán bộ, công chức, viên chức của ĐVHC cấp tỉnh sau khi sắp xếp tối đa không vượt quá tổng số cán bộ, công chức, viên chức (số có mặt) của cấp tỉnh trước sắp xếp và thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ theo lộ trình, bảo đảm trong thời hạn 5 năm cơ bản số lượng biên chế thực hiện theo đúng quy định.

(6) *Về nguyên tắc xác định tên gọi*: Tên gọi ĐVHC sau sắp xếp được nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo, cân nhắc thận trọng các yếu tố truyền thống, lịch sử, văn hoá. Ưu tiên sử dụng một trong các tên gọi của các ĐVHC trước khi sáp nhập để đặt tên cho ĐVHC hình thành mới, hạn chế tối đa tác động ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp do phải chuyển đổi giấy tờ, chỉ dẫn địa lý liên quan đến ĐVHC cấp tỉnh.

(7) *Về nguyên tắc xác định trung tâm chính trị - hành chính*: (1) Lựa chọn trung tâm chính trị - hành chính của 01 trong số các ĐVHC hiện nay là trung tâm chính trị - hành chính của ĐVHC mới để bảo đảm chính quyền địa phương nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định. (2) Trung tâm chính trị - hành chính của ĐVHC mới có vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông phát triển (sân bay, đường bộ, cảng,...), dễ dàng kết nối với các khu vực trong nội tỉnh, thành phố và các đô thị lớn, trung tâm kinh tế của cả nước hoặc với hệ thống không gian biển. (3) Trung tâm chính trị - hành chính mới cần có không gian phát triển trong tương lai; phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội

² Theo Nghị quyết số 60-NQ/TW, ngày 12/4/2025 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

của ĐVHC mới, bảo đảm hài hòa, hợp lý, tránh sự mất cân đối giữa các địa phương khi sáp nhập và giữ vững quốc phòng, an ninh. (4) Sau khi ĐVHC mới đi vào hoạt động ổn định, có thể nghiên cứu quy hoạch, xây dựng các trung tâm chính trị - hành chính mới hợp lý, phù hợp với xu thế phát triển chung của địa phương và tạo ra không gian phát triển mới.

Khi triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh, giao địa phương căn cứ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của bộ máy chính quyền có thể bố trí tỷ lệ hợp lý số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm việc đồng thời tại trụ sở hành chính của tỉnh cùng sáp nhập và tại trung tâm hành chính - chính trị của ĐVHC mới.

2.2. Về định hướng sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

(1) *Về tiêu chí, tiêu chuẩn*³: (1) Xã miền núi, vùng cao hình thành sau sắp xếp có diện tích tự nhiên đạt từ 200% trở lên và quy mô dân số đạt từ 100% trở lên. (2) Xã hình thành sau sắp xếp không thuộc trường hợp nêu trên có quy mô dân số đạt từ 200% trở lên và diện tích tự nhiên đạt từ 100% trở lên. (3) Phường hình thành sau sắp xếp thuộc thành phố trực thuộc trung ương có quy mô dân số từ 45.000 người trở lên; phường thuộc tỉnh hình thành sau sắp xếp ở khu vực miền núi, vùng cao, biên giới có quy mô dân số từ 15.000 người trở lên; các phường còn lại có quy mô dân số từ 21.000 người trở lên; diện tích tự nhiên đạt từ 5,5 km² trở lên. (4) Trường hợp sắp xếp từ 03 ĐVHC cấp xã trở lên thành 01 xã, phường mới thì không phải xem xét, đánh giá tiêu chuẩn.

Ngoài các tiêu chí về diện tích tự nhiên hoặc quy mô dân số, cần nhắc kỹ các yếu tố đặc thù lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, quy mô, bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội, hạ tầng giao thông và công nghệ thông tin phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và quy mô, trình độ phát triển kinh tế - xã hội...

(2) *Về nguyên tắc sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC cấp xã*: Sắp xếp, tổ chức lại các ĐVHC cấp xã hiện nay theo hướng bỏ cấp trung gian (cấp huyện), hình thành các ĐVHC cấp xã mới (gồm xã, phường và đặc khu). ĐVHC cấp xã sau sắp xếp phải đảm bảo chính quyền địa phương cấp xã quản lý hiệu quả địa bàn, nắm chắc tình hình, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt nhất. Trường hợp sắp xếp phường với các ĐVHC cùng cấp thì ĐVHC sau sắp xếp là phường; trường hợp sắp xếp xã, thị trấn thì ĐVHC mới sau sắp xếp là xã. Không bắt buộc sắp xếp đối với các ĐVHC cấp xã có vị trí biệt lập và khó tổ chức giao thông kết nối với các ĐVHC liền kề hoặc có vị trí đặc biệt quan trọng ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đồng thời phải bảo đảm tương quan hợp lý, tránh tạo sự gián cách, chênh lệch lớn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số giữa các xã, phường mới sau sắp xếp.

³ Căn cứ vào nguyên tắc sắp xếp ĐVHC quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC năm 2025.

(3) *Về số lượng*: ĐVHC cấp xã sau sáp nhập bảo đảm giảm khoảng 60 - 70% số lượng ĐVHC cấp xã so với hiện nay⁴.

(4) *Về lộ trình*: Dự kiến đến ngày 30/6/2025 cả nước hoàn thành việc sắp xếp ĐVHC cấp xã.

(5) *Về tổ chức chính quyền địa phương cấp xã*: Chính quyền địa phương cấp xã có hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân. Hội đồng nhân dân cấp xã tổ chức 2 ban chuyên môn giúp việc; ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tối đa 4 phòng chuyên môn và tương đương. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Chính phủ; đẩy mạnh phân cấp cho chính quyền địa phương cấp xã theo năng lực và yêu cầu quản lý.

(6) *Về biên chế*:

- Chuyển 100% biên chế cấp huyện hiện có để bố trí biên chế cấp xã, có thể tăng cường cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh về cấp xã. Trước mắt, giữ nguyên số lượng biên chế cán bộ công chức của cấp huyện, cấp xã hiện có, để bố trí làm việc tại cấp xã, và thực hiện việc rà soát, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ, bảo đảm trong thời hạn 5 năm cơ bản theo đúng quy định của chính phủ; dự kiến biên chế bình quân của mỗi cấp xã khoảng 32 biên chế (không bao gồm khối đảng và đoàn thể).

- Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, buôn, tổ dân phố hiện nay: thực hiện kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hiện nay kể từ ngày 01/8/2025. Giao chính quyền địa phương xem xét, có thể sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tham gia công tác tại thôn, buôn, tổ dân phố và thực hiện chế độ chính sách đối với các trường hợp không bố trí công tác theo quy định⁵.

(7) *Về nguyên tắc xác định tên gọi cấp xã*: Nghiên cứu đặt tên xã, phường theo số thứ tự hoặc theo tên của ĐVHC cấp huyện (trước sắp xếp) có gắn với số thứ tự để thuận lợi cho việc số hoá, cập nhật dữ liệu thông tin. Tên của xã, phường mới sau sắp xếp không được trùng với tên của ĐVHC cùng cấp hiện có trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc phạm vi tỉnh, thành phố dự kiến thành lập theo định hướng sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc đặt tên của ĐVHC cấp xã sau sắp xếp cần dễ nhận diện, ngắn gọn, khoa học.

II- TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VIỆC SÁP NHẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK VÀ TỈNH PHÚ YÊN

1. Tầm quan trọng và yêu cầu đặt ra đối với việc hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên

⁴ Theo Nghị quyết số 60-NQ/TW, ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương về Nghị quyết hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương, khoá XIII.

⁵ Tiếp tục xác định thôn, buôn, tổ dân phố là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, không phải là cấp hành chính. Trước mắt, giữ nguyên các thôn, buôn, tổ dân phố hiện có; sau khi hoàn thành sắp xếp ĐVHC các cấp chính phủ sẽ giao bộ nội vụ nghiên cứu và hướng dẫn theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về việc sắp xếp tổ chức lại thôn, buôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn phục vụ trực tiếp đời sống của cộng đồng dân cư trên địa bàn.

Việt Nam là quốc gia với bờ biển dài, vùng biển rộng lớn. Chính vì vậy, chiến lược phát triển hướng biển là định hướng chiến lược được thể hiện nhất quán trong các chính sách phát triển của đất nước. Do đó, việc thực hiện sáp nhập tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên thành 1 tỉnh là tư duy quy hoạch chiến lược, phù hợp với bối cảnh phát triển hiện nay của đất nước; là đúng, trúng về mặt thời gian và không gian; là cơ hội lịch sử; phù hợp về tính văn hoá, lịch sử; đảm bảo cho tương lai nhằm mở rộng không gian phát triển, cùng nhau tạo ra sức mạnh phát triển mới.

Việc hợp nhất Đắk Lắk và Phú Yên sẽ biến hai “mảnh ghép” riêng lẻ thành một thể thống nhất, tạo ra không gian kinh tế mới, phát triển kinh tế dựa trên lợi thế bổ trợ, phát huy tiềm năng và lợi thế vốn có của cả hai địa phương. Cụ thể, Đắk Lắk có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nông lâm nghiệp phát triển, trong khi Phú Yên có thế mạnh về đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và du lịch biển. Việc sáp nhập giúp hình thành các cụm kinh tế đa ngành, giảm sự phụ thuộc vào một ngành duy nhất.

Đồng thời, sự kết hợp giữa nguồn tài nguyên núi và biển giúp tối ưu hóa khả năng phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Sau khi sáp nhập sẽ có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn về vận tải biển, logistics qua cảng, khai thác tài nguyên biển sâu, phát triển các ngành năng lượng gió, mặt trời và thủy điện, đặc biệt là các dự án năng lượng sạch quy mô lớn.

Về chiến lược, khả năng kết nối giao thương giữa 2 tỉnh qua hệ thống cảng biển và giao thông đường núi cũng sẽ giúp đẩy mạnh kinh tế nội địa cũng như quốc tế, sẽ tạo điều kiện nâng cao hệ thống giao thông, gồm cả đường bộ, đường sắt và cảng biển. Bên cạnh đó, với tỉnh vừa có núi vừa có biển, lợi thế sẽ là sự đa dạng về tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan. Điều này có thể thúc đẩy du lịch phát triển hơn nữa khi kết hợp giữa du lịch sinh thái ở vùng núi và du lịch nghỉ dưỡng ven biển.

Tuy tiềm năng rất lớn khi sáp nhập tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên, song còn những thách thức, yêu cầu đặt ra, đó là sự khác biệt trong văn hóa, lịch sử và cơ cấu phát triển giữa hai tỉnh. Đắk Lắk có địa hình cao nguyên, nền kinh tế dựa nhiều vào nông nghiệp truyền thống và cộng đồng dân tộc thiểu số đông đảo. Trong khi đó, Phú Yên có văn hóa biển, gắn với nghề cá và kinh tế ven biển. Hai nền tảng này nếu không được dung hòa hiệu quả có thể dẫn tới sự chòng chẹo trong quy hoạch và xung đột lợi ích địa phương. Hiện nay, cả 2 tỉnh đều chưa hình thành trung tâm đô thị lớn mang tính vùng. Việc sáp nhập nếu không gắn với chiến lược phát triển đô thị - công nghiệp - giao thông đồng bộ thì có thể chỉ dừng lại ở hợp nhất hành chính mà không tạo ra động lực kinh tế mới. Ngoài ra, nguồn nhân lực có tay nghề cao, nhất là trong logistics và chế biến công nghiệp, vẫn còn thiếu hụt... Vì vậy, sáp nhập Đắk Lắk và Phú Yên, nếu được tiến hành bài bản, có sự nỗ lực chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân giữa 2 địa phương thì sẽ có sự phát triển đột phá, từ việc kết nối cao nguyên với biển, hình thành chuỗi giá trị nông sản - logistics - công nghiệp, đến tái định vị vị thế vùng - đây có thể là bước ngoặt để hai tỉnh vươn lên mạnh mẽ.

Tin tưởng rằng, cùng với các tỉnh, thành khác trong cả nước, việc sáp nhập tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên chắc chắn không chỉ tạo không gian cho chiến lược phát triển mà còn là cơ hội, sứ mệnh lịch sử cho việc xây dựng tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất thành trung tâm kinh tế, văn hóa, đổi mới sáng tạo và được kỳ vọng sẽ là một cực tăng trưởng mới ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

2. Khái quát tình hình chung của tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên

2.1. Trước khi hợp nhất

(1) Tỉnh Đắk Lắk: có diện tích tự nhiên 13.070,41 km², (lớn thứ 4 cả nước); dân số hơn 2,3 triệu người; với 15 ĐVHC cấp huyện (1 thành phố, 1 thị xã và 13 huyện,) và 180 ĐVHC cấp xã (18 phường, 13 thị trấn và 149 xã). Tỉnh Đắk Lắk nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, phía Bắc giáp tỉnh Gia Lai; phía Đông giáp tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa; phía Nam giáp tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Nông; phía Tây giáp Campuchia. Một trong những tài nguyên lớn được thiên nhiên ưu đãi cho Đắk Lắk đó là tài nguyên đất, trong đó, đất đỏ bazan chiếm trên 40% diện tích tự nhiên của tỉnh, thuận lợi cho phát triển các loại cây công nghiệp như cà phê, cao su, hồ tiêu, cây ăn trái, rau củ quả và dược liệu.

(2) Tỉnh Phú Yên có diện tích tự nhiên 5.025,99 km²; dân số hơn 1 triệu người; có 09 ĐVHC cấp huyện (6 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố) và 106 ĐVHC cấp xã (18 phường, 06 thị trấn, 82 xã). Tỉnh Phú Yên là tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, phía Bắc giáp tỉnh Bình Định; phía Nam giáp tỉnh Khánh Hòa; phía Tây giáp tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk; phía Đông giáp biển Đông. Tỉnh Phú Yên phát triển kinh tế dựa trên lợi thế biển với các trụ cột công nghiệp, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, vận tải biển và logistics.

2.2. Sau khi hợp nhất

(1) *Về tên gọi:* Hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên, lấy tên là tỉnh Đắk Lắk.

(2) *Về địa điểm đặt trung tâm chính trị - hành chính:* Tại tỉnh Đắk Lắk hiện nay.

Dự kiến sau khi hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk mới có diện tích 18.096,4 km², diện tích rộng thứ 3 cả nước; quy mô dân số hơn 3,3 triệu người, với 101 ĐVHC trực thuộc (tỉnh Đắk Lắk có 67 đơn vị, tỉnh Phú Yên có 34 đơn vị).

(3) Về tổ chức Đảng, cơ cấu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và nhân sự chủ chốt của Đảng bộ tỉnh hợp nhất sẽ do Trung ương quyết định trên tinh thần định hướng chỉ đạo tại Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về “*đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng*”. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy Phú Yên (*Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy*); hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng ủy UBND tỉnh Phú Yên sẽ được hợp nhất vào hệ thống các cơ quan tương ứng của tỉnh Đắk Lắk.

(4) Sau khi sắp xếp, UBND tỉnh Đắk Lắk dự kiến có 13 cơ quan chuyên môn, 02 cơ quan tương đương sở và 08 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc:

- 13 cơ quan chuyên môn gồm: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Thanh tra tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

- 02 cơ quan tương đương sở gồm: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

- 08 đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Trường Đại học Phú Yên (dự kiến sẽ đổi tên), Trường Cao đẳng Đắk Lắk, Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (đổi tên khác) và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đắk Lắk. Riêng các trường cao đẳng, tỉnh đang tính phương án đưa về trường Đại học Tây Nguyên quản lý.

(5) Đối với các đơn vị sự nghiệp, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk và Trường Chính trị tỉnh Phú Yên sẽ hợp nhất thành Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, trụ sở chính tại phường Tân Hòa, Thành phố Buôn Ma Thuột hiện nay và cơ sở 2 tại phường Phú Đông, Thành phố Tuy Hòa (Phú Yên).

(6) Các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình hai tỉnh sẽ hợp nhất thành Báo Đắk Lắk, đặt trụ sở chính tại Thành phố Buôn Ma Thuột hiện nay và có thêm cơ sở đặt tại Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.

(7) Đối với các Ban của HĐND tỉnh (Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội), Văn phòng HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh, sau sáp nhập sẽ thành lập cơ quan chung, giữ nguyên tổng số đại biểu HĐND hai tỉnh trước khi hợp nhất (120 đại biểu).

3. Những nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới về sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

3.1. Nhiệm vụ của tỉnh Đắk Lắk

(1) Bám sát các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ động, tích cực làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội về công tác tinh gọn bộ máy, sắp xếp các ĐVHC 2 cấp nhằm bảo đảm sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

(2) Báo cáo và thông tin về kết quả tổ chức lấy ý kiến cử tri về nội dung Đề án sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp tỉnh, cấp xã của tỉnh Đắk Lắk.

(3) Trình Chính phủ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh của 2 tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên vào ngày 29/4/2025. Kiến nghị Trung ương phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 29 (giai đoạn 1), đoạn từ Km1342+200 (Quốc lộ

1) đến điểm giao với Quốc lộ 14⁶. Đây là tuyến giao thông huyết mạch đóng vai trò động lực, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội vùng liên tỉnh sau khi sáp nhập.

(4) Tập trung làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác cán bộ, việc sáp nhập, sắp xếp các ĐVHC.

(5) Tiếp tục kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

(6) Thường xuyên, kịp thời tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt từ 8% trở lên; có giải pháp để thu hút đầu tư, lựa chọn các nhà đầu tư có thực lực nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; đẩy mạnh thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn ngân sách nhà nước, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn; thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và công tác bảo đảm an ninh trật tự...

3.2. Nhiệm vụ phối hợp giữa 2 tỉnh

(1) Tập trung phối hợp rà soát, hoàn thiện các phương án về: Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự trong hệ thống chính trị; sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh; bố trí nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sáp nhập tỉnh; bố trí phương tiện làm việc, chế độ chính sách, hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Phú Yên sau sắp xếp, sáp nhập tỉnh; phương án đầu tư, nâng cấp tuyến Quốc lộ 29 kết nối tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên...

(2) Căn cứ vào điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của bộ máy chính quyền, tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên nghiên cứu, xem xét bố trí tỷ lệ hợp lý số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm việc đồng thời tại trụ sở hành chính của tỉnh Phú Yên (cũ) và tại Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Đắk Lắk mới, bảo đảm công tác quản lý nhà nước tại các địa bàn của tỉnh Phú Yên và giảm bớt khó khăn việc đi lại, sinh hoạt của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong giai đoạn đầu sáp nhập.

(3) Rà soát điều chỉnh các Nghị quyết, Chương trình, Đề án, văn bản quy phạm pháp luật của mỗi tỉnh để chuẩn bị cho việc hợp nhất.

(4) Tập trung phối hợp trong công tác chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

4. Dự luận xã hội

Thời gian qua, cán bộ, đảng viên đang làm việc tại các cơ quan trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tuy có nhiều luồng dư luận khác nhau nhưng đại đa số thể hiện sự đồng thuận, ủng hộ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với việc sắp xếp tổ chức bộ máy của

⁶ Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 11.820 tỷ đồng, từ nguồn trái phiếu Chính phủ, do UBND tỉnh Đắk Lắk đề xuất làm cơ quan chủ quản và kỳ vọng triển khai trong giai đoạn 2026-2030.

hệ thống chính trị “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”. Đặc biệt, Nhân dân thể hiện sự đồng tình ủng hộ và đồng thuận rất cao trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị sẽ tiết kiệm ngân sách nhà nước, giảm chi phí hành chính và tình trạng lãng phí trong chi tiêu công, bộ máy chính quyền tinh, gọn, nhẹ hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có nhiều băn khoăn, lo lắng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về việc dôi dư cán bộ, công chức, thất nghiệp; việc sáp nhập sẽ khó khăn về môi trường, điều kiện làm việc, đi lại; chế độ, chính sách có liên quan; việc làm thủ tục hồ sơ, thay đổi giấy tờ pháp lý; tâm tư về việc đặt tên và nơi đặt trụ sở ĐVHC mới đã thay đổi quê hương... đồng thời, mong muốn trong kiện toàn tổ chức, sắp xếp cán bộ cần phải công khai, minh bạch, chọn người phù hợp, giữ lại cán bộ có năng lực, có đạo đức, có tinh thần trách nhiệm, làm việc kinh nghiệm, không để “chảy máu” chất xám, không gây mất đoàn kết nội bộ.

Có thể thấy rõ rằng, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị là công việc khó khăn, phức tạp, trong thời gian đầu có thể ảnh hưởng đến tư tưởng, quyền lợi của một bộ phận cán bộ, công chức, người lao động... Tuy nhiên, chúng ta cần xác định rằng đây chỉ là những khó khăn tạm thời, vì lợi ích to lớn, lâu dài của đất nước, của địa phương chúng ta phải quyết tâm khắc phục khó khăn để thực hiện quyết liệt, có hiệu quả vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trước tiên cần nâng cao nhận thức, tư tưởng, thậm chí một số trường hợp có thể phải hy sinh quyền lợi cá nhân vì lợi ích của quốc gia, dân tộc.

III- ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN THỜI GIAN TỚI

1. Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục chủ động, tích cực làm tốt công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, vận động, định hướng tư tưởng nhằm bảo đảm sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với các chủ trương lớn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của tỉnh về sắp xếp, sáp nhập ĐVHC theo mô hình địa phương 2 cấp gắn với nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện tốt các kết luận, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW⁷.

2. Tập trung tuyên truyền bộ máy chính quyền địa phương mới chính thức đi vào hoạt động sau khi sáp nhập ĐVHC cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp

⁷ Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/04/2025 của Chính phủ; Nghị quyết số 60-NQ/TW, ngày 12/4/2025 Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quyết định 759/QĐ-TTg, ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết 76/2025/UBTVQH15 về sắp xếp ĐVHC năm 2025; Công văn số 03/CV/BCĐ, ngày 15/4/2025 của Ban Chỉ đạo Chính phủ; Các kế hoạch, Đề án, phương án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp ĐVHC và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp...

nhập đơn vị hành chính cấp xã, khẳng định đây là chủ trương lớn, tầm nhìn chiến lược, lâu dài để điều chỉnh không gian kinh tế, phân bổ kết hợp các nguồn lực kinh tế, tạo sức bật phát triển đất nước, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của thế giới.

3. Tập trung làm tốt công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Nội dung thông tin, định hướng tuyên truyền cần kịp thời, khách quan, chính xác về các phương án, đề án sắp xếp... tránh những đồn đoán gây hoang mang trong dư luận, trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Chủ động thông tin, tuyên truyền, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, các quy trình, thủ tục lấy ý kiến Nhân dân phải được thực hiện theo đúng quy định, nhất là những nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, sáp nhập các tỉnh, sáp nhập các ĐVHC cấp xã. Vận động, tuyên truyền trong Nhân dân, chịu sự giám sát, đóng góp của nhân dân, tạo sự đồng tình, hưởng ứng triển khai thực hiện của nhân dân.

4. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; trong đó, chú trọng công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tạo dòng thông tin tích cực, lành mạnh là chủ lưu, lấn át thông tin tiêu cực, sai sự thật trên không gian mạng; kịp thời đấu tranh phản bác sắc bén các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc trên không gian mạng và ngay từ cơ sở về chủ trương, đường lối, công tác nhân sự, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để gia tăng, kích động hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

5. Biểu dương những đơn vị, tổ chức, cá nhân có cách làm hay, phù hợp với đặc thù của địa phương trong quá trình sắp xếp ĐVHC; tạo khí thế phấn khởi, động lực và quyết tâm mới của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sau khi thực hiện quyết liệt, hiệu quả công cuộc tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy từ trung ương đến cơ sở; tháo gỡ các điểm nghẽn, tăng tốc, bứt phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng vào tương lai phát triển trong nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

6. Các cơ quan báo chí của tỉnh bám sát định hướng của Trung ương và của tỉnh, phản ánh đậm nét quá trình triển khai chủ trương tinh gọn bộ máy trong tình hình mới; xây dựng các tuyến tin, bài, tổ chức tọa đàm, diễn đàn trao đổi thảo luận, đóng góp vào quá trình tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thông tin tuyên truyền về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó lưu ý điều chỉnh kế hoạch tuyên truyền, cách thức triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

Chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã là một định hướng lớn,

mang tầm chiến lược phát triển của địa phương. Để chủ trương được triển khai và thực hiện hiệu quả, đi vào cuộc sống, cần có sự nỗ lực, chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn thể các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Với quyết tâm chính trị cao nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tin rằng các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với Cuộc cách mạng quan trọng này.

BAN TUYÊN GIÁO VÀ DÂN VẬN TỈNH ỦY